



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

สมาคมศิษย์เก่า มรพส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกับงานรัฐพิธีและศาสนพิธี เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา สร้างครูคุณภาพ



สมาคมศิษย์เก่า มรพส. ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกับงานรัฐพิธีและศาสนพิธีเพื่อความเป็นครูมืออาชีพให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดย ผศ.ดำรง ประเสริฐกุล อดีต อาจารย์คณะครุศาสตร์ ปัจจุบันทำหน้าที่อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทน์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก **คุณโกวิท ทรงคุณ** กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าครูมืออาชีพ” โดย **ผศ.เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ** นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ, การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความต้องการใช้ครูของโรงเรียน” โดยผู้อำนวยการเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีวิชัยโลก เขต ๑, การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ครูกับงานรัฐพิธี” โดย **อาจารย์วิม เกาเทียน** ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ, กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี เรียนรู้และสาธิตการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์การถวายราชสักการะเปิดกรวย การถวายบังคม โดย **คุณสุรศักดิ์ ผิวพรรณ** นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ต้นแบบสาธิตโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนจ่านกร้อง ผู้ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับจังหวัดในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ยังมี

การบรรยายพิเศษ“ การใช้หลักพุทธธรรมสำหรับครู” โดย **รศ.ดร.มังกร ทองสขติ** อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานศาสนพิธี เรียนรู้และสาธิต การนำสวดมนต์ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอื่นๆ โดย **อาจารย์สมโภช ใจมนต์** ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดคูหาสวรรค์, การบรรยายพิเศษบทบาทหน้าที่ของครู ต่องานศาสนพิธีในโรงเรียน โดย**อาจารย์วิม เกาเทียน** ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ, การบรรยายเชิงปฏิบัติการ งานศาสนพิธีเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ เช่น การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ และการประเคนสิ่งของให้พระสงฆ์ โดย **คุณสุรศักดิ์ ผิวพรรณ** นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ต้นแบบสาธิตโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจ่านกร้อง ผู้ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับจังหวัด ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ในความเป็นครูมืออาชีพให้กับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้นำไปใช้ในชีวิตจริงจากการปฏิบัติหน้าที่การเป็นครูในโรงเรียนต่อไป

มรพส. จัดปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ (สายวิชาการ-สนับสนุน) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ



วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ **รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว** รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรพส. เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม ท ๓๐๘ อาคารทีปวิษณุ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ซึ่งจัดโดย กองบริหารงานบุคคล มีบุคลากรสายวิชาการ ๑๕ คน และสายสนับสนุน ๑๑ คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรใหม่ให้เกิดความภาคภูมิใจ สร้างแรงกระตุ้นให้รู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเอง อันจะยังประโยชน์สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสร้างความเข้าใจระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเป็นแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังรู้ ความสามารถ

เริ่มแล้ว!! วันนี้ มรพส. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

PIBULSONGRAM
RAJABHAT UNIVERSITY

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี, ๕ ปี และปริญญาตรี (เทียบโอน, ต่อเนื่อง)

วันเปิดรับสมัคร รอบทั่วไป

วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

สมัครออนไลน์

๐ - ๕๕๒๖ - ๓๐๐๐ หรือ ๐ - ๕๕๒๖ - ๓๐๕๐ <http://reg.psu.ac.th>

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
 บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์